



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)

ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดไว้ หรือมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ., ก.จ.หรือ ก.ค. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรหรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อนึ่ง สำหรับวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ คลี่คลายลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ภาคผนวก ก

รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่	เลขที่สมัคร ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	๐๑	นางสาวชุลีพร อุทธิยา	
๐๒	๐๒	นายธรรารัช พุทธิมา	
๐๓	๐๓	นางสาวกัญญาภัทร จันทะวาน	
๐๔	๐๔	นายวิหวัศ สืบคำแก้ว	

